



ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันรพี ประจำปี 2560



เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และนายกเนติบัณฑิตยสภา และนายอริคม อินทภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศาลยุติธรรมร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกในส่วนกลาง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันรพี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายสรารัฐ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย โดยมีนายศุภกิจ แย้มประชา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกในส่วนกลาง แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอุดมศึกษามีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 25 ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 64 ทีม ซึ่งผลการแข่งขัน มีดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ทีม A)



รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทีม A)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทีม B)

รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทีม A) และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทีม B)

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชินี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้ง 9 ภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม



ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th